

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าเล็กน้อย, คาดยังแกว่งในกรอบแคบรอบปัจจัยใหม่

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ขณะที่สกุลเงินในภูมิภาคแกว่งตัวในกรอบแคบ เพื่อรอบปัจจัยใหม่มาผลักดันตลาด ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คนใหม่ ที่จะมีผลต่อการดำเนินนโยบายในระยะต่อไปของเฟด

*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 33.05 และแนวรับที่ 33.10

*ดอลลาร์ทรงตัวเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญอื่นๆ ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนพิจารณาความเป็นไปได้ ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ อาจจะไม่เลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) คนใหม่ ที่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย มากกว่านางเจนเน็ต เยลเลน ประธานเฟดคนปัจจุบัน

*ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ 93.485 ในช่วงเช้าวันนี้ ซึ่งใกล้เคียงกับ 93.486 ในช่วงท้ายวานนี้ โดยดัชนีดอลลาร์ออกจากจุดต่ำสุดรอบ 2 สัปดาห์ครั้งที่ 92.749 ซึ่งทำไว้ในวันศุกร์ และดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นไปแตะ 93.729 เมื่อวานนี้

*นักลงทุนคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 3 ของปีในเดือนธ.ค. และนักลงทุนกำลังจับตาดูว่า ใครจะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดคนใหม่ หลังวาระการดำรงตำแหน่งของนางเยลเลน จะสิ้นสุดลงในเดือนก.พ.61

*แหล่งข่าวระบุว่า ประธานาธิบดีทรัมป์มีตัวเลือก 5 คน สำหรับตำแหน่งประธานเฟดคนใหม่ และเขามีแนวโน้มที่จะประกาศว่าเขาเลือกใคร ก่อนที่เขาจะเดินทางไปทวีปเอเชียในช่วงต้นเดือนพ.ย.

*ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนในสัปดาห์นี้จากข่าวที่ว่า นายจอห์น เทย์เลอร์ นักเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เป็นตัวเก็งสำคัญสำหรับตำแหน่งประธานเฟดคนใหม่ ซึ่งนักลงทุนคาดการณ์ว่า นายเทย์เลอร์อาจจะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว

*ดอลลาร์/เยนไม่ได้รับแรงหนุนมากนัก ขณะที่นักลงทุนไม่ต้องการลงทุนขนาดใหญ่ ก่อนการเลือกตั้งในญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค.

*แม้พรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่น มีแนวโน้มที่จะครองเสียงข้างมากได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป แต่นักลงทุนก็ใช้ความระมัดระวังในการลงทุน หลังจากผลการเลือกตั้งในหลายประเทศในช่วงที่ผ่านมาออกมาอย่างน่าผิดหวัง

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 740.15 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 1.75 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 38.22 ล้านบาท

*08.19 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.08/10 จาก 33.10 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.937/959 จาก 38.924 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.15/17 จาก 112.19 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1771/74 จาก 1.1766 เมื่อวาน

"วันนี้ยังน่าจะแกว่งใน range แคบๆ ไปก่อน เพราะปัจจัยยังไม่ได้มีอะไรใหญ่ๆ เข้ามา ช่วงนี้ตลาดคนไปโฟกัสกันที่คนที่จะมาเป็นประธานเฟด" ดีลเลอร์ กล่าว-

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้